



# NCLเดินเกมบุกตลาดกัมพูชา

## ● ประกาศตั้งบริษัทลูก ทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์

NCL ตั้งบริษัทย่อยขยายบริการจัดระบบโลจิสติกส์ในกัมพูชา มั่นใจอเดอร์งานแข็งแกร่ง ผลักดันงบไตรมาส 2 พื้นตัว ย้ำเป้ารายได้ปี 58 เพิ่มขึ้นขั้นต่ำ 30%

นายกิตติ พัทธวารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/58 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ กัมพูชา

โดยจัดตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการจัดระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งถือเป็นการขยายธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศตามแผนงานที่ได้วางไว้ อีกทั้งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ กัมพูชา มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2-4 ปีนี้ ทางบริษัทจะมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของงานโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับบริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่มเติมเข้ามจากการเปิดสาขาของบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์

ขณะเดียวกันการเปิดเส้นทางขนส่งทางน้ำ



กิตติ พัทธวารสกุล

แห่งใหม่ที่ท่าเรือจังหวัดระนองไปอย่างถ่วง รวมถึงการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต จะกลายเป็นปัจจัยหนุนที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจบริษัทขยายตัวขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีแผนเปิดสาขาต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีเป้าหมายหลักต้องการให้ธุรกิจของบริษัทเป็นที่รู้จัก และมีโอกาสในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่มากขึ้น รวมถึงผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับตั้งเป้ารายได้ปี 2558 จะเติบโตขึ้น 30% จากปี 2557

“ที่ผ่านมาบริษัทเดินตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ทุกประการ โดยเฉพาะการเจาะตลาดใหม่ๆ เพื่อให้โครงสร้างทางธุรกิจรวมถึงผลการดำเนินงานของ NCL เติบโตอย่างมีศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยตลาดใหม่ๆ ที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการต่อยอดธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทได้ดีเป็นอย่างดี และทำให้เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันรายได้ปีนี้สามารถเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 30% ได้” นายกิตติ กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/58 ที่ผ่านมา NCL รายงานได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 239 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 8 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 2557 ทางบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 922 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาท ■